

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ผู้จัดการรายสัปดาห์	
Date :	14 พ.ค. 2550	Page : 06
		No : 50210563

'มพล.'จัดงานนวัตกรรมความงาม มันใจพลิต นศ. ตอบโจทย์ตลาด

"สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง" ม.แม่ฟ้าหลวง เตรียมจัดงานวิชาการนวัตกรรมความงาม และสุขภาพ ระดับประเทศ 26-27 พฤษภาคมนี้ เชิญกูรูอนุกรมวงสัมมนา เชื่อนักศึกษารุ่นแรกที่จบมีงานรองรับแน่นอน เหตุบุคลากรด้านนี้ไม่เคยมีมาก่อน เผยฝึกนักศึกษาด้วยการให้ผลิตสินค้าจากโรงงานต้นแบบออกจำหน่าย คาดปีหน้าจะเพิ่มสินค้าไม่ต่ำกว่า 5-6 รายการ

รศ.ดร.พรรณฉวีภา กฤษณาพรัง คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) กล่าวว่า สำนักฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีเป้าหมายเพื่อผลิต

บุคลากรด้านการผลิตเครื่องสำอาง เนื่องจากเล็งเห็นว่าธุรกิจเครื่องสำอางของไทยมีมูลค่าต่อปีไม่ต่ำกว่า 5-6 หมื่นล้านบาท และเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันการสร้างบุคลากรเฉพาะด้านจะสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มากขึ้น

แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีสถาบันใดที่สอนด้านนี้มาก่อน ทำให้ในวงการผู้ผลิตเครื่องสำอางจะเป็นผู้ที่จบทางด้านเภสัชกร พยาบาล และเคมี ทำให้เป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่จบการศึกษาทางด้านนี้โดยตรง

ปัจจุบันสำนักฯ นักศึกษารุ่นแรกกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 โดยในมีการศึกษาที่ 3 และ 4 นั้น จะเริ่มฝึกปฏิบัติที่โรงงานต้นแบบซึ่ง มพล. จัดตั้งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ ทำวิจัย และผลิตเครื่องสำอางจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาไม่สูง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างให้นักศึกษารู้จักการทำงานจริงรวมทั้งให้รู้จักการปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่จบจากสายงานนี้สามารถ



รศ.ดร.พรรณฉวีภา กฤษณาพรัง

ทำงานด้านผลิตเครื่องสำอาง การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ หรือการทำงานในองค์กรอาหารและยา(อย.) ได้ ดังนั้นมพล.เชื่อว่านักศึกษาที่จบออกไปรุ่นแรกจะมีผู้ที่สนใจจองตัวให้ทำงานอย่างแน่นอน เพราะธุรกิจเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่ไม่มียุติตาย มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และถือเป็นอุตสาหกรรมแฟชั่น นอกจากนี้ จะทำให้สินค้าโอท็อปหรือสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยมีคุณภาพที่ดีขึ้น

โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเรียนในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนั้น ไม่ใช่คนที่มีความรู้สายวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความรู้ทางด้านศิลปะด้วย เพราะเครื่องสำอางไม่ได้ขายแต่คุณภาพต้องขายเรื่องดีใจด้วยโดยในระดับปริญญาตรีจะเปิดรับนักศึกษา 100 คน เรียนที่มพล. เชียงราย ส่วนในระดับปริญญาโท จะเปิดรับปีละ

